

รถไฟอีสานหยุดวิ่ง น้ำป่าทะลักท่วมราง

โคราช-บุรีรัมย์อ่วม สุรินทร์หนักสุด40ปี

เมื่อวันที่ 20 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมจากอิทธิพลพายุดีเปรสชันที่อ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้หลายพื้นที่จังหวัดในภาคอีสาน ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สองวันที่ผ่านมา **ต่อ : น้ำท่วม -หน้า 7**

น้ำท่วม

จนถึงขณะนี้น้ำป่าไหลท่วมเป็นพื้นที่กว้างในหลายจังหวัดสร้างความเดือดร้อนอย่างหนัก

ที่จ.ศรีสะเกษ หลังน้ำป่าไหลหลากจนทำนบอ่างเก็บน้ำห้วยป่าอ้อแตก ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ในเขตอ.ขุนหาญ สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างอย่างน้อย 7 อำเภอ ระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ มีกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวในบางจุด สีของน้ำยังคงเป็นสีน้ำตาลเข้มเป็นน้ำป่าที่ไหลมาจากแนวเทือกเขาพนมดงรักชายแดนไทย-กัมพูชา

อ่างเก็บน้ำห้วยตาจูเข้าขั้นวิกฤติ
เจ้าหน้าที่แจ้งว่า น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ได้สูงขึ้นถึงระดับวิกฤติเจ้าหน้าที่ได้ระบายน้ำออกก่อนที่จะล้นอ่างจะเกิดอันตรายได้เมื่อมีการระบายน้ำจะมาจากฝายห้วยป่าอ้อ ทำให้น้ำไหลทะลักเข้าสู่ตัวอำเภออย่างรวดเร็วท่วมสูงซึ่งถนนสายขุนหาญ-กันทรลักษ์ ช่วงบ้านศาลา

น้ำท่วมถนนสูงประมาณ 1 เมตร ซึ่งระดับน้ำภายในเขตตัวเทศบาลเมืองขุนหาญระดับน้ำสูง 50 เซนติเมตร

บุรีรัมย์หลายอำเภอท่วมแล้ว

ส่วนที่จ.บุรีรัมย์ นายธงชัย ลืออดุลย์ ผวจ.บุรีรัมย์ ได้ทำหนังสือถึงอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดให้

ประกาศแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่อยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านติดเชิงเขาพนมแม่ไก่และพื้นที่ลุ่มริมน้ำ เช่น อ.บ้านกรวด ประโคนชัย ละหานทราย โนนดินแดง และอ.ปะคำ ให้ระมัดระวังอันตรายจากภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่



แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 600,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 21 กันยายน 2556

ปีที่: 34

ฉบับที่: 11847

หน้า: 1(บน), 7

Col.Inch: 134.78 Ad Value: 148,258

PRValue (x3): 444,774

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: รถไฟอีสานหยุดวิ่งน้ำป่าทะลักท่วมรางโคราช-บุรีรัมย์อ่วมสุรินทร์หนักสุด40ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ล่าสุดน้ำไหลเข้าท่วมหลายหมู่บ้านแล้วใน อ.ละหานทราย อ.บ้านกรวด อ.โนนดินแดง อ.ประโคนชัย อ.พลับพลาชัย อ.ห้วยราช และอ.กระสัง

สุรินทร์ท่วมหนักรอบ40ปี

ที่จ.สุรินทร์ ฝนตกต่อเนื่องทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาพนมดงรักชายแดนไทย-กัมพูชา กำลังไหลบ่าทะลักเข้ามาสมทบในพื้นที่อ.สังขะ ทำให้ถนนหลายสายมีน้ำท่วมสูง 30-50 ซม.ขึ้นไป โดยเบื้องต้น 7 อำเภอ ที่กำลังประสบน้ำท่วมได้แก่ อ.เมือง อ.สังขะ ศรีณรงค์ ศีขรภูมิ ตำบองทาบ รัตนบุรี และอ.จอมพระ ส่วนอ.ท่าตูม และอ.ชุมพลบุรี ปริมาณน้ำในแม่น้ำมูลเริ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง คาดว่าภายใน 2-3 วันนี้ จะมีน้ำจากจ.นครราชสีมา ไหลมาสมทบอีกระลอก อาจส่งผลกระทบต่อหน้าข้าวและหมู่บ้านที่อยู่ติดแม่น้ำมูลถูกน้ำท่วมได้ และได้มีการประกาศปิดโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติ หากฝนยังไม่มีที่คาดว่าจะหยุดคาดว่าเมืองช้างจะประสบอุทกภัยอ่วมในหลายพื้นที่ ซึ่งถือว่าหนักสุดในรอบ 40 ปี

โคราชน้ำท่วมหนักจม150หลัง

ที่ จ.นครราชสีมา จากฝนตกทั้งคืนมีมวลน้ำจำนวนมากไหลมาท่วมท้ายหมู่บ้านทำให้กำแพงพังลงมาส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนของประชาชนกว่า 150 หลังคาเรือน ที่อยู่ในหมู่บ้านกฤษฏาคารเด็นท์ ริมถนนสาย 304 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง น้ำสูงกว่า 1 เมตร มีกระแสที่ไหลเชี่ยวมาก มีประชาชนติดอยู่ภายในบ้านเป็นจำนวนมาก ซึ่งกองทัพภาคที่ 2 นำรถบรรทุกทหารจำนวน 5 คัน วิ่งขนชาวบ้านออกมาที่ถนนสาย 304 พร้อมมีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสุก 31 นำเรือท้องแบนจำนวน 4 ลำ มาช่วยลำเลียงชาวบ้านซึ่งมีทั้งเด็กและคนแก่ออกมาด้วย ขณะนี้ก็ได้ประสานไปที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ให้นำรถแบ็กโฮมาช่วยเปิดทางน้ำหน้าหมู่บ้าน เพื่อเร่งระบายน้ำออกไปไม่ให้ท่วมหมู่บ้านแล้ว

รฟท.สั่งปิดเดินรถไฟสายอีสาน

นอกจากนี้ ได้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมรางรถไฟบริเวณเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟกลางดงกับสถานีรถไฟปางอโศก ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เผยว่า จากที่เกิดฝนตกหนักในทุกพื้นที่ประเทศไทย โดยเฉพาะที่อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา ทำให้เส้นทางรถไฟสายอีสาน ช่วงสถานีกลางดง-ปางอโศก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมรางรถไฟ เหนือสันรางสูง 12 ซม. จึงทำให้ร.ฟ.ท.ตัดสินใจหยุดเดินรถสายอีสานขาขึ้น ขาล่อง เป็นการชั่วคราว เนื่องจากไม่มั่นใจว่ารถไฟจะสามารถวิ่งผ่านรางที่มีน้ำท่วมได้จนอาจเกิดอันตราย จึงต้องรอดูสถานการณ์ หรือรอจนกว่าน้ำจะลดระดับลงไปก่อนจะสั่งเดินรถอีกครั้ง

'ชายหมี'มันใจกทม.ยังเอาอยู่

ที่สำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานคร (กทม.) ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์



▲ **ด้านเขื่อน** : ภาคประชาชนคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์เดินเท้าจากจ.นครสวรรค์ เข้ากรุงเทพฯ ต่อต้านการสร้างเขื่อน ขณะที่หลายจังหวัดน้ำเริ่มท่วมแล้ว ประชาชนได้รับความเดือดร้อนถ้วนหน้า

บริษัท ผู้ว่าราชการกทม. ประชุมติดตามสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่กทม. ว่าจากรายงานพบว่าจนถึงขณะนี้สถานการณ์ยังไม่น่าเป็นห่วงและไม่มีสัญญาณวิกฤติน้ำท่วมแต่อย่างใด ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก โดยมีการซักซ้อมแผนและเตรียมความพร้อมในพื้นที่ โดยเฉพาะจุดเสี่ยง 37 จุดเสี่ยง ที่มีปัญหา

ปูดตรวจประตูน้ำแสนแสบ-มีนบุรี
ผู้สื่อข่าวรายงานในช่วงบ่าย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรพ.กลาโหม ได้เดินทางไปตรวจความพร้อมการป้องกันน้ำท่วมที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ ตอนมีนบุรี สำนักการระบายน้ำกทม.ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการไปตรวจดูความพร้อมของนายกฯครั้งนี้เป็นไปอย่างกะทันหันไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจึงไม่มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกทม.มารายงานชี้แจงสถานการณ์ มีเพียงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติของสำนักการระบายน้ำที่อยู่ประจำจุดเท่านั้น

'ปลอดภัยน้ำท่วมใหญ่เกิดยาก
ด้านนายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สถานการณ์น้ำหลังฝนที่ตกมา 2 วัน จะทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นแต่ไม่ท่วมแน่นอนยกเว้นที่ลุ่มบางแห่งที่ตลิ่งต่ำกว่าระดับน้ำ น้ำอาจจะเอ่อล้นเข้าไร่นาได้ ส่วนน้ำในเขื่อนต่างๆ

ก็จะสูงขึ้นเช่นกัน พร้อมมั่นใจว่าน้ำท่วมใหญ่ โอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก โดยได้สั่งเครื่องสูบน้ำเตรียมการไว้แล้วและได้สั่งเรือต้นน้ำที่ต่อไว้ที่กองทัพเรือ 100 ลำให้กั้นทาง กทม.ก็ฝากให้ กทม.ประสานกับทางกองทัพเรือด้วย

ประกาศลั่นต้องสร้างเขื่อนแม่วงก์
ก่อนหน้านี้นี้ วันเดียวกันที่ทำเนียบรัฐบาล นายประสพ ตันประเสริฐ สส.นครสวรรค์ พรรคชาติพัฒนา ได้นำกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.ลาดยาว อ.แม่วงก์ อ.ชุมตาบง อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ ประมาณ 50 คน ยื่นหนังสือสนับสนุนการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ ถึงนายปลอดประสพ สุรัสวดี

ทั้งนี้นายปลอดประสพย้ำว่ารัฐบาลไม่อาจให้ความเสียหายเหมือนในปี 2554 ซ้ำสองได้ซึ่งได้พยายามทำความเข้าใจกับผู้คัดค้าน“แต่ขอขอบใจที่พวกเขาเป็นคนรักป่า รักสัตว์ป่าแต่ผมรักคนไทยมากกว่าผมเลือกเอาชีวิตของคนไทยมากกว่า ผมต้องทำให้คนไทยปลอดภัยให้ได้ ป่าสร้างได้ สัตว์ป่าสร้างได้ แต่ถ้าน้ำท่วมไม่มีคนไทย ประเทศก็อยู่ไม่ได้ รัฐบาลตัดสินใจแล้ว คือสร้างเขื่อนแม่วงก์ไม่มีเปลี่ยนใจ”และว่า ตนจะสร้างป่าให้เสร็จก่อนเขื่อน วันที่ดอกเข็มวันนี้ คือวันปลูกป่า วันเปิดเขื่อนคือวันที่มีป่าสมบูรณ์